

เงื่อนไขมาตรฐานการขาย

เงื่อนไขมาตรฐานการขายฉบับนี้ (“เงื่อนไขมาตรฐาน”) มีผลบังคับใช้เฉพาะกับ Flex Ecommerce Portal ของ Ti-Pure™ (“พอร์ทัล”) และจัดทำโดยและ ระหว่างบริษัท Chemours Company ในนามของตนเอง บริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ (“ผู้ขาย”) และท่าน (“ผู้ซื้อ”) และเป็นส่วนหนึ่งของและรวมโดย อ้างอิงบริษัท Chemours Company ถึง [ข้อกำหนดการใช้งาน](#) (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ในกรณีที่มิขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ กับข้อกำหนด การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทัล เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้จะมีผลบังคับเหนือกว่า เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ รวมทั้งข้อมูลการตั้งราคาที่มีให้กับผู้ซื้อผ่านพอร์ทัลมีอยู่และจะยังคงเป็นความลับ และการเข้าถึงของผู้ซื้อต่อสิ่งดังกล่าวข้างต้นจะมีเงื่อนไขอยู่กับผู้ซื้อซึ่งเป็นการลับและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม นอกเหนือจากพนักงานและผู้ได้รับว่าจ้างของผู้ซื้อที่มีความประสงค์ที่จะทราบและเป็นผู้มีหน้าที่ในการรักษาความลับที่คล้ายคลึงกัน

1. เมื่อผู้ซื้อได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของผู้ขายคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถือเป็นที่สุดโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อใดโดยมีค่าธรรมเนียมการแก้ไข 3% ของราคาซื้อทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อที่แก้ไข การยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ซื้อจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเท่ากับ 150 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตันของปริมาณขึ้นอยู่กับปริมาณ (หรือเทียบเท่าหากการซื้อมีวัตถุประสงค์ในสกุลเงินอื่น) ทั้งที่ออกใบแจ้งหนี้แยกต่างหากให้กับผู้ซื้อหรือเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อถัดไปของผู้ซื้อ การเพิกถอนการเข้าถึงพอร์ทัลอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อบ่อยครั้ง

2. ผู้ซื้อสามารถร้องขอวันส่งมอบที่เฉพาะเจาะจงผ่านทางพอร์ทัลและผู้ขายจะดำเนินการโดยสุจริตเพื่อให้ตรงกับวันส่งมอบดังกล่าวและจะอ้างอิงถึงวันส่งมอบตามที่ตกลงกัน ไว้ ใน การยืนยันคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการส่งมอบใด ๆ ที่มาถึงก่อนหรือหลังวันส่งมอบที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของผู้ให้บริการส่งมอบ

3. ผู้ขายรับประกันแต่เพียงว่า (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดให้ในที่นี้จะตรงตามข้อมูลจำเพาะมาตรฐานของผู้ขายสำหรับข้อมูลจำเพาะเดียวกันหรือข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ ดังที่ได้ตกลงกันไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ (ข) การใช้หรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ให้ไว้ในที่นี้จะไม่เป็นการละเมิดการเรียกสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ที่ออกโดยถูกต้องตามกฎหมายใด ๆ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว แต่ไม่รับประกันต่อการฝ่าฝืนด้วยเหตุผลของ (1) การใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ (2) การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใด ๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์บริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ หรือในการดำเนินการของกระบวนการใด ๆ หรือ (3) การปฏิบัติตามโดยผู้ขายพร้อม ข้อมูลจำเพาะใด ๆ ที่มีให้กับผู้ขายโดย ผู้ซื้อ และ (ค) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ให้ไว้ในที่นี้ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม ปี 1938 ซึ่งมีการ แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือความช่วยเหลือใด ๆ ที่มอบให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายจะไม่รับประกันสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ หรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอื่นใด ผู้ซื้อยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ส่งมอบ ในที่นี้ ไม่ว่าจะใช้แบบเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลอื่น

4. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบภาษี อากร และค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับการขายและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่ขายให้ในที่นี้ ซึ่งอาจมีการประเมินภาษี อากร และค่าธรรมเนียมหลังจากมีข้อตกลงของผู้ซื้อในการซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลผ่านทางพอร์ทัลแล้ว ผู้ซื้อจะคืนเงินให้แก่ผู้ขายสำหรับภาษีทั้งหมด (ซึ่งไม่รวมภาษีเงินได้) ภาษีสรรพสามิต หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ขายอาจต้องชำระให้แก่รัฐบาล (ระดับชาติ รัฐ หรือท้องถิ่น) ใด ๆ เมื่อมีการขาย ผลิต หรือขนส่งผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่ ขายในที่นี้

5. ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของผู้ขายหรือในกรณีที่ผู้ขายมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเงินของผู้ซื้อ ผู้ขายอาจปฏิเสธที่จะส่งมอบต่อไป ยกเว้นเมื่อได้รับเงินสดหรือการรับประกันที่น่าพึงพอใจ

6. ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อสำหรับค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ การไม่ส่งมอบ หรือการให้ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือความช่วยเหลือใด ๆ ที่เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้คุ้มครองไม่ว่าในกรณีใดที่รูปแบบของการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาท) ความรับผิดชอบเด็ดขาด

กฎหมาย หรืออย่างอื่น ยกเว้นราคารวมที่ผู้ซื้อชำระให้กับผู้ขายสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือความช่วยเหลือ ในส่วนที่ความเสียหายถูกเรียกร้อง ไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประมวลผลในลักษณะใดก็ตาม การไม่แจ้งให้ทราบถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันส่งมอบหรือวันที่แก้ไขสำหรับการส่งมอบ (ในกรณีของการไม่ส่งมอบ) จะถือว่าการสละสิทธิ์โดยผู้ซื้อจากการเรียกร้องทั้งหมด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลดังกล่าว ผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกส่งคืนไปยังผู้ขายโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ขายก่อน ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายใด ๆ ต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติโดยผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขาย ในส่วนเพิ่มเติมและตามขอบเขตสูงสุดตามกฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้อนุญาตแต่ละฝ่ายในที่นี่สละสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ต่อเนื่อง เชิงลงโทษ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือตามที่เรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้หรือการจัดการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือการช่วยเหลือใด ๆ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คู่สัญญาสละสิทธิ์และตกลงที่จะไม่อ้าง ข้อเรียกร้อง ที่ไม่ใช่สัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้หรือการจัดการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้คุ้มครอง และเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้จะถือว่ารวมถึงภาษาดังกล่าวซึ่งอาจต้องบังคับการสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อการผิดนัดใด ๆ โดยอีกฝ่ายจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ โดยฝ่ายดังกล่าวต่อการผิดนัดใด ๆ โดยอีกฝ่ายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลังจากนั้น

7. จะไม่มีความรับผิดชอบจะเป็นผลจากความล่าช้าในการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมโดยสถานการณ์ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายที่ได้รับ ผลกระทบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ระเบิด อุทกภัย สงคราม การกระทำของหรือได้รับอนุญาตจากรัฐบาลใด ๆ อุบัติเหตุ ปัญหาหรือการขาดแคลน ด้านแรงงาน การระบาดของโรค การก่อการร้าย ความไม่สามารถที่จะรับอุปกรณ์หรือการขนส่ง การไม่อาจได้รับหรือความยากลำบากในการได้รับวัสดุสิ้นเปลือง ในราคาสัมเหตุ สมผลหรือการไม่อาจใช้วิธีการขนส่งตามปกติได้ (“เหตุสุดวิสัย”) ปริมาณที่ได้รับผลกระทบอาจถูกกำจัดออกจากข้อตกลงโดยไม่มีความรับผิดชอบ แต่ข้อตกลงจะยังคง ไม่ได้รับ ผลกระทบ ผู้ขายไม่มีข้อผูกพันที่จะซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในที่นี่เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ได้

8. หากด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย ผู้ขายไม่สามารถจัดหาอุปสงค์ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในที่นี่ ผู้ขายอาจแจกจ่ายอุปทานที่มีอยู่ของตนใน หมู่อุปสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมด เช่นเดียวกับแผนก และฝ่ายของผู้ขายบนพื้นฐานดังกล่าว ซึ่งอาจเห็นว่าเป็นธรรมและปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ ความล้มเหลวของการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดขึ้น

9. ผู้ขายอาจมอบความช่วยเหลือและข้อมูลดังกล่าวตามที่มีอยู่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ในที่นี่ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ความช่วยเหลือและ/หรือข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ผู้ซื้อตกลงที่จะประเมินความช่วยเหลือและ/หรือข้อมูลดังกล่าวเพื่อตัดสินใจอย่างอิสระ เกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ บริการ ความช่วยเหลือ และข้อมูลสำหรับการปรับใช้ของผู้ซื้อและใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ บริการ ความช่วยเหลือ และข้อมูลดังกล่าวตาม หลักการ ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ดีในปัจจุบันและข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บังคับกับธุรกิจของผู้ซื้อ

10. ผู้ซื้อรับทราบว่ามีความคุ้นเคยกับการติดฉลากและเอกสารของผู้ขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดให้ในที่นี่และจะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังพนักงาน ผู้รับจ้าง และลูกค้าที่จัดจำหน่าย จัดการ ดำเนินการ หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ซื้อตกลงว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดให้ในที่นี่จะไม่ถูกนำไปใช้หรือขายต่อโดยที่ระบุในรูปแบบตัวอย่าง ให้กับผู้ที่ใช้หรือเสนอจะใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์ ที่ขัดต่อคำแนะนำของผู้ขาย หรือต้องห้ามตามกฎหมาย และจะขายหรือให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่สามารถจัดการ ใช้งาน และกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยเท่านั้น เว้นแต่จะได้ออกโดยผู้ขายในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าที่ครอบคลุมการใช้งานดังกล่าว ผู้ซื้อจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือขายผลิตภัณฑ์ต่อเพื่อใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทาง การแพทย์สำหรับปลูกฝังใด ๆ หรือสำหรับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวรอื่น ๆ ในร่างกายมนุษย์หรือสัมผัสกับของเหลวภายในร่างกายหรือเนื้อเยื่อ ผู้ซื้อตกลงว่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในที่นี่จะเป็นไปตามระเบียบการบริหารการส่งออกที่เกี่ยวข้อง

11. ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การขายผลิตภัณฑ์ (แม้ว่าจะมาพร้อมกับเอกสารที่ใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้า ของผู้ขาย) จะไม่ถ่ายทอดใบอนุญาตไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้ขาย และผู้ซื้อจะต้องไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า ของผู้ขายในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขาย

12. เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ไม่สามารถมอบหรือถ่ายโอนโดยผู้ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขาย ผู้ขายอาจมอบเงื่อนไข มาตรฐานฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ซื้อ การโอนสิทธิใด ๆ โดยละเมิดดังกล่าวข้างต้นจะเป็นโมฆะ

13. ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะตัดสินข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือการโต้แย้งทั้งหมดโดยอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะเป็นตามสัญญา การละเมิด กฎหมาย หรือทฤษฎี ทางกฎหมายหรือที่เท่าเทียมอื่น ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้หรือความสัมพันธ์ที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ (ข) การฝ่าฝืน การยกเลิก หรือการ มี ผล บังคับ ใช้ของเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ (ค) การซื้อหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ โดยผู้ขาย (ง) เหตุการณ์ที่นำไปสู่การสร้าง ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายและ (จ) ปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้หรือขอบเขต ซึ่งรวมถึงขอบเขตและความถูกต้องของวรรคนี้ คู่สัญญาจะต้องดำเนินการอนุญาโตตุลาการก่อนและตามเงื่อนไขโดยสุจริตใจเพื่อระงับข้อเรียกร้องหรือการโต้แย้งใด ๆ ดังกล่าวโดยการหารือระหว่างผู้แทนอาวุโสของแต่ละฝ่าย และจากนั้นโดยการไกล่เกลี่ย การเรียกร้องหรือการโต้แย้งใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการระงับภายใน 60 วันนับจากการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย หรือ 60 วันนับจากความพยายามโดยสุจริต โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการดำเนินการไกล่เกลี่ยจะได้รับการระงับในที่สุดโดยมีผลบังคับใช้โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย CPR Rules for Non-Administered Arbitration ซึ่งขณะนั้นมีผลบังคับใช้โดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นอิสระและเป็นกลางหนึ่งคน การเลือกบุคคลใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงในการเลือกอนุญาโตตุลาการได้ ให้ CPR ทำการเลือกอนุญาโตตุลาการนั้น กฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์จะใช้บังคับกับการปฏิบัติและ เนื้อหาของอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่จะขัดแย้งกันเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นในวิมลมิติน มลรัฐเดลาแวร์ เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมาย อนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง 9 USC §§ 1-16 เพื่อยกเว้นกฎหมายใด ๆ ของรัฐที่ไม่สอดคล้องกันดังกล่าว เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการ จะเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับจากแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและการได้ส่วนจะสิ้นสุดภายใน 90 วัน นับจากที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการโดยมีจำนวนคำให้การไม่เกิน 3 ครั้ง ของแต่ละฝ่ายและการรวบรวมเอกสารจากผู้ดูแลเอกสารไม่เกิน 5 รายของแต่ละฝ่าย คำตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจถูกนำขึ้นสู่ศาลใด ๆ ที่มีอำนาจ พิจารณาคดีนั้น ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการอุทธรณ์คำตัดสิน คู่กรณีตกลงที่จะปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ CPR Arbitration Appeal Procedure ที่มีในขณะนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะไม่ยื่นหรือเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลหรืออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม แสวงหาหรือยินยอมให้มีการบรรเทาทุกข์แบบกลุ่ม หรือแสวงหาหรือยินยอมให้มีการรวมหรือเข้าร่วมการเรียกร้องกับบุคคลที่สามใด ๆ หากพบว่าข้อใดในบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ (นอกเหนือจากข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนิน การ อนุญาโตตุลาการในวรรคก่อนหน้า นี้) พบว่าผิดกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ ข้อนั้นจะถูกตัดออกจากบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ และส่วนที่เหลือของบทบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ จะบังคับใช้ และมีผลอย่างเต็มที่ หากข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของอนุญาโตตุลาการพบว่าผิดกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้และหาก อนุญาโตตุลา การ อนุญาโต ให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือให้มีการรวมหรือเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องเพื่อดำเนินการ บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ทั้งหมดจะ ไม่สามารถ บังคับใช้ได้และข้อพิพาทอาจถูกตัดสินโดยศาล ผู้ซื้อและผู้ขายสละสิทธิ์ของตนในการพิจารณาโดยคณะลูกขุน ภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในวรรคนี้จะมีผลแม้เงื่อนไขมาตรฐาน ฉบับนี้จะสิ้นสุดลงหรือหมดอายุ

14. ในฐานะส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนี้ ผู้ขายอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท ที่อยู่ ข้อมูลธนาคารและเครดิต รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ของบุคคลธรรมดาภายในองค์กรของผู้ซื้อ และผู้รับจ้างของผู้ซื้อ ผู้ขายอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ในเครือและบุคคลที่สามที่เลือกไว้ทั่วโลกเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ดังที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ขายที่แจ้งไว้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของผู้ขาย เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้จะถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ และให้นำข้อ กำหนดของ UCC มาปรับใช้ แทนที่จะเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

15. ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ บทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้ ซึ่งถูกห้ามหรือไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ในฐานะที่เป็นเขตอำนาจดังกล่าว จะไม่มีผลเท่าที่มีการห้าม หรือการไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวโดยไม่ทำให้บทบัญญัติที่เหลืออยู่ในที่นี้ใช้ไม่ได้ หรือมีผลกระทบต่อความถูกต้อง หรือ การบังคับใช้ บทบัญญัติในเขตอำนาจศาลอื่นใด

16. เงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้มีผลเหนือข้อตกลง การรับรอง และการทำความเข้าใจระหว่างคู่สัญญาทั้งปวง (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับสาระสำคัญและถือเป็นถ้อยคำของเงื่อนไขของข้อตกลง ที่สมบูรณ์และเฉพาะตัวระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่เปิดเผยในที่นี้ ไม่ใช่ โดยการจำกัดคุณสมบัติของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ซื้อรับทราบ ยอมรับ เห็นพ้อง และรับรองว่าไม่ได้พึ่งพาและไม่ได้ถูกชักนำโดยการรับรอง รับประกันข้อความ ใด ๆ ที่ทำโดยหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ขายให้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือเทคโนโลยีใด ๆ นอกเหนือจากการรับรองและรับประกันที่ผู้ขาย ตาม และโดยขอบเขตที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ ไม่มีการดัดแปลงเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้จะมีผลผูกพันต่อผู้ขายเว้น แต่จะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและ ดำเนินการโดยผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องของผู้ขาย ไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะได้รับผลกระทบจากการรับทราบหรือยอมรับแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่กำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

17. ข้อความอย่างเป็นทางการของเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้จะเป็นภาษาอังกฤษและการตีความหรือการสร้างเงื่อนไขมาตรฐานนี้จะเป็นไปตามนั้น หากเงื่อนไขมาตรฐานฉบับนี้ ได้รับการแปล เป็นภาษาอื่น ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้ควบคุมในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างทั้งสองฉบับ



The information set forth herein is furnished free of charge and based on technical data that Chemours believes to be reliable. Chemours makes no warranties, expressed or implied, and assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing herein is to be taken as a license to operate under or a recommendation to infringe on any patents or trademarks.

©2023 The Chemours Company FC, LLC. Chemours and any associated logos are trademarks or copyrights of The Chemours Company FC, LLC. Chemours™ and the Chemours logo are trademarks of The Chemours Company.